



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก โดยประกาศรับสมัครฯ ตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ หมวด ๔ ว่าด้วยการสรรหาและเลือกสรร นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครฯ โดยพิจารณาจากเอกสารตามใบสมัครฯ และหลักฐานที่ยื่นพร้อมกับการสมัครฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังรายชื่อต่อไปนี้

ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นางสาวสุชาดา บัวปั้น	-

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติดังนี้ (ในวันสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข))

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรงหรือกางเกง.สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกงโดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒. ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวผู้สอบพร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงให้คณะกรรมการคุมสอบ (ในวันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕)

๓. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มสอบเพื่อลงทะเบียนรายงานตัว และจะเรียกผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบประมาณ ๕ นาที เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ

๔. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบนำอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการสอบ คือ ปากกาสีน้ำเงิน ดินสอ น้้ายาลบคำผิด โดยห้ามนำเครื่องมือสื่อสารและวัสดุอุปกรณ์นอกเหนือจากที่ได้รับระบุไว้เข้าห้องสอบ

๕. ห้ามผู้มีสิทธิ์เข้าสอบออกจากห้องสอบก่อนเวลา ๑ ชั่วโมง นับตั้งแต่เริ่มสอบ และเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวจึงจะออกจากห้องสอบได้

๖. ห้ามนำข้อสอบ กระดาษคำตอบออกจากห้องสอบเด็ดขาด โดยเมื่อหมดเวลาสอบคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจำห้องสอบสั่งให้หยุดทำคำตอบจะต้องหยุดทันทีและออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจำห้องสอบได้อนุญาตแล้ว

/ให้ผู้มีสิทธิ์...

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร เข้ารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในวันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และในวันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายวรชัย วัฒนการแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า